

พระราชดำรัส^(๑)

ในโอกาสที่ประธานศาลฎีกา^(๒) นำผู้พิพากษาประจำศาล สำนักงานศาลยุติธรรม

เข้าเฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่

ณ ห้องประชุม ชั้น ๑๔ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช

วันจันทร์ ที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๓

ตามที่คุณพิพากษาศาลฎีกา ได้มาปฏิญาณตนในโอกาสนี้ เป็นโอกาสที่สำคัญ เพราะเป็นการแสดงว่า จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจจริง ๆ. การปฏิบัติหน้าที่ของผู้พิพากษา เป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับชีวิตของประชาชน ซึ่งท่านทั้งหลายจะได้ช่วยกันพุงความยุติธรรม ความเรียบร้อยของประเทศ. อันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญมาก. ถ้าท่านทำตามที่ปฏิญาณตนโดยเคร่งครัด จะช่วยให้ประเทศชาติมีความเรียบร้อยได้อย่างแน่นอน.

การที่ประเทศมีผู้ที่ตั้งใจทำหน้าที่อย่างเคร่งครัดนี้ เป็นสิ่งที่สำคัญมาก เพราะนอกจากความเรียบร้อยที่จะเกิดขึ้น ก็เป็นการแสดงว่ามีเจ้าหน้าที่ในประเทศ ที่ตั้งใจอย่างแน่วแน่ ที่จะปฏิบัติหน้าที่อย่างแน่วแน่ อย่างชัดเจน และตั้งใจที่จะรักษาเอาไว้ซึ่งความเรียบร้อยของประเทศ ทำให้ประชาชนทั่วไป มีความตั้งใจในตัว ที่จะปฏิบัติงานของตนอย่างซื่อสัตย์สุจริต เหมือนกัน. เชื่อว่า การที่ท่านแสดงเป็นตัวอย่างที่ดีของผู้พิพากษา จะทำให้เป็นความตั้งใจของประชาชนทั่วไป ที่จะตั้งใจทำงานทำการอย่างเคร่งครัด อย่างสุจริต. ฉะนั้น การที่ท่านมารับหน้าที่ เป็นการที่ดี ที่จะช่วยคนในชาติปฏิบัติตนให้มีความเคร่งครัด ความสุจริต. ในประเทศ อาจจะมีคนที่ลืมน้ำหน้าของคุณได้ ก็ท่านแสดงเป็นตัวอย่าง ว่ามีผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด อย่างสุจริต. ฉะนั้น ท่านมีหน้าที่ที่สำคัญมาก และยังได้ปฏิญาณตนว่า จะรักษาความยุติธรรม โดยเคร่งครัดนี้ จะช่วยให้ประชาชนทั่วไป ปฏิบัติงานของตนด้วยความเรียบร้อย ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตได้อย่างมากที่สุด.

การบำเพ็ญตนเป็นผู้สุจริต เป็นสิ่งที่ไม่ใช่ง่าย เพราะในชีวิตมีสิ่งที่น่าสนใจได้มาก. ฉะนั้น ท่านก็ได้ปฏิญาณตนนี้ เป็นสิ่งที่สำคัญ ทำให้ท่านเตือนใจอยู่ตลอดเวลา ต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งถ้ามีบุคคลที่ปฏิบัติดีชอบ ด้วยความแน่วแน่ ด้วยความตั้งใจมั่นเหมาะ ก็เป็นสิ่งที่ช่วยให้คนอื่นปฏิบัติตนให้ดี. ฉะนั้น สำคัญมากที่ท่านได้มาปฏิญาณตนว่าจะทำอะไร ในหน้าที่ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเข้มแข็ง. ถ้ารักษาความซื่อสัตย์สุจริตนี้ไว้ตลอด ตลอดเวลาที่ท่านปฏิบัติหน้าที่ ตลอดชีวิต จะแสดงว่า มีคนที่อุ้มชูความเรียบร้อยของประเทศจำนวนหนึ่ง. ก็ขอให้ท่านได้สามารถรักษาความตั้งใจของหน้าที่ ตามที่ได้มีคำปฏิญาณตลอดเวลา เป็นตัวอย่างสำหรับคนทั่วประเทศ ให้มีกำลังใจที่จะปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต ดังที่ท่านได้ปฏิญาณ.

^(๑) เรียบเรียงขึ้นตามที่ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้

^(๒) นายสบโชค สุขารมณ

ขอให้ท่านรักษาความซื่อสัตย์สุจริต อย่างที่ท่านได้กล่าวมาเมื่อครูนี จะ เป็นทางที่จะช่วยให้ บ้านเมืองมีความเจริญมั่นคงแน่นอน. ในคราวเดียวกัน ท่านเองจะได้ถือว่าเป็นตัวอย่าง และเป็น คนที่เป็นตัวอย่างสำหรับประชาชนทั่วไป ทั้งผู้ที่เป็นข้าราชการ ทั้งผู้ที่ทำหน้าที่ต่าง ๆ จะช่วยกัน อุ่มชูประเทศชาติให้ได้อยู่เย็น มีความผาสุก มีความเข้มแข็งในการทำงาน และก็ทำให้งานการนั้น มีความสำเร็จเรียบร้อย ทำให้ทุกคนมีความสุขได้.

ก็ขอให้ท่านรักษาคำปฏิญาณนี้โดยเข้มแข็ง. เชื่อว่า ท่านจะได้มีความสุข ในการ ปฏิบัติหน้าที่ที่ดี. ขอให้ท่านได้ปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างที่ท่านได้กล่าว ให้เป็น สิ่งที่ท่านมีส่วนในการสร้างบ้านเมืองให้ดี. ในเวลาเดียวกัน ท่านก็สร้างตัวท่านเองให้เป็นคนที่ดี คนที่มีความสำเร็จ. ก็ขอให้ท่านปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเรียบร้อยตลอดชีวิตของท่าน และขอให้ ท่านได้มีความสำเร็จในงานการ ซึ่งจะเป็นสิ่งที่สูงสุด ในการปฏิบัติงานของคนที่เป็นคนสำคัญ ในชาติ คือผู้พิพากษา. ขอให้ท่านได้มีความสำเร็จในการทำงาน. ในเวลาเดียวกันท่านก็จะมี ความสุข ที่ได้ทำงานอย่างครบถ้วน. ก็ขอให้ท่านมีความสำเร็จในงานการดังกล่าว.